



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่ง ประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครง เรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางวลัยพร ตูบรרתิง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๕๓)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๕๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาล เวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวันทนีย์ วัฒนนะ)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางวลัยพร ตู๊บรรเทิง
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)
(ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๕๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณา</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๒๔ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๑๓ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๒๔ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตเลขที่ ๔๗๑๑๑๑๘๗๕๙</p> <p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ๙๖.....</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน

นางวลัยพร ตู้บรรเทิง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)
(ตำแหน่งเลขที่ รพว.๑๕๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) หมายถึง ภาวะที่ร่างกายได้รับออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยมีสาเหตุมาจากการอักเสบที่เป็นผลของการติดเชื้อในส่วใดส่วหนึ่งของร่างกาย จนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันของระบบการทำงานต่าง ๆ ในร่างกายจนส่งผลกระทบต่อชีวิต และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยทั่วโลก โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง จำนวน ๑๘๗ เตียง มีผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓, ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เท่ากับ ๔๖๓, ๕๐๗ และ ๕๐๖ ราย ตามลำดับ จากการศึกษาข้อมูลทางสถิติ ของทีมนำทางคลินิกด้านอายุรกรรม พบอัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เท่ากับ ร้อยละ ๔๐.๐๖, ๔๕.๖๐ และ ๓๑.๖๐ ตามลำดับ ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย พบประเด็นคุณภาพหรือความเสี่ยงที่สำคัญคือการมีแนวปฏิบัติ ที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขาดการประเมินซ้ำ และเกิดการเสียชีวิตจากภาวะ sepsis shock จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ ติดเชื้อในกระแสเลือดในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่พยาบาลวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

๒. เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. พยาบาลประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรม มีแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดูแลผู้ป่วย

๒. ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอ พัฒนาแนวทางการนิเทศทางคลินิก การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อจัดทำแนวทางการนิเทศทางคลินิกการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

๒. เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์จากการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้นิเทศ มีแนวทางการนิเทศทางคลินิกการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
อย่างเป็นรูปธรรม

๒. ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ถูกต้องและปลอดภัย

๓. พัฒนาคุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วยและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรในหน่วยงาน